

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าจากข่าวแก้นัยุโรป, มองประชุมกนง.ไม่มีผลต่อบาท

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าตามทิศทางสกุลเงินยูโร ที่วานนี้ได้รับแรงหนุนจากข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ในยุโรป

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวานนี้ปรับตัวขึ้น หลังหนังสือพิมพ์ของอังกฤษรายงานข่าวฝรั่งเศสและเยอรมนี บรรลุข้อตกลงที่จะเพิ่มวงเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป(EFSF) เป็น 2 ล้านล้านยูโร จากปัจจุบัน 4.4 แสนล้านยูโร ซึ่งเป็นความพยายามที่จะควบคุมวิกฤติหนี้ยูโรโซน

*นสพ.เดอะ การ์เดียน รายงานโดยระบุถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป(อียู) ว่า ผู้นำของเยอรมนีและฝรั่งเศส ยังได้ตกลงกันด้วยว่า ควรจะเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคารยุโรป และภาคเอกชนที่ถือหุ้นกู้ จะต้องยอมลดหนี้ในการถือครองพันธบัตรกรีซ

*แต่นักวิเคราะห์ มองว่า ยูโรอาจร่วงลงอีกครั้ง หากตลาดผิดหวังเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการที่จริงจังของผู้นำยุโรป ในการแก้ปัญหาหนี้ โดยตลาดคาดว่า จะมีการออกมาตรการขั้นเด็ดขาดในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์นี้

*ขณะที่ยูโรในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย เริ่มอ่อนตัวลงมา หลังจากมูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลของสเปน ลง 2 ชั้น

*มูตีสระบุว่า หนี้สินที่ระดับสูงในภาคธนาคารและภาคเอกชน ทำให้สเปนมีความเสี่ยงต่อภาวะตึงตัวในการระดมทุน และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงสำหรับยูโรโซน จะทำให้เป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น ที่สเปนจะบรรลุเป้าหมายทางการคลัง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ รพท.วันนี้ อยู่ที่ 30.704 บาท

*09.14 บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.67/71 จาก 30.72/75 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.68/71 จาก 30.70/77 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.67/69 จาก 76.76 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3764/67 จาก 1.3789 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยังคงตามเรื่องยูโรเป็นหลัก เรื่องกนง.วันนี้ คงไม่ได้มีอะไร เพราะตลาดมองว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ ยังไม่น่าจะลด เพราะเงินเฟ้อก็ยังกตตันอยู่" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าตามสกุลเงินยูโร ที่วานนี้ได้รับปัจจัยบวกจากกระแสข่าวการแก้ปัญหาหนี้ของยุโรป แมวเขาเห็นว่าข่าวเรื่องการลดอันดับเครดิตของสเปน แต่ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดคาดการณไว้แล้ว

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้ ดีลเลอร์มองว่า จะไม่มีผลต่อค่าเงินบาท เนื่องจากตลาดคาดการณไว้ว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ 3.50%

นักเศรษฐศาสตร์ 17 จาก 18 รายที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ โดยยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่ได้ดำเนินการมานาน 1 ปี ขณะที่ระบุถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจ

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้